

Tài liệu Hỏi – Đáp

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 5 LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Câu hỏi 1: Những thành tựu về kinh tế qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X (2010 – 2015)?

Trả lời: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ các thành phần kinh tế; Thu chi ngân sách đạt kế hoạch:

Doanh thu thương mại - dịch vụ chiếm 92% tổng doanh thu của quận và tăng bình quân hàng năm là 19%¹, đạt chỉ tiêu nghị quyết. Tập trung thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển với nhiều loại hình kinh doanh đa dạng, phong phú, tạo ra các kênh phân phối và mua sắm hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân; các loại hình dịch vụ cao cấp như tài chính - tín dụng - ngân hàng được phát triển mạnh, tăng 33% số lượng đơn vị so với đầu nhiệm kỳ, góp phần tăng thêm tính năng động, đa dạng cho các hoạt động kinh tế.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm là 10%,² đạt chỉ tiêu nghị quyết. Giá trị sản xuất tập trung ở một số ngành như sản phẩm nhựa, dây và cáp điện, điện gia dụng, may mặc..., trong đó ngành nhựa và sản xuất máy móc thiết bị điện chiếm tỷ trọng 47,5%. Quận đã quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh.

Đảng bộ Quận đã tập trung các nguồn lực hỗ trợ các thành phần kinh tế,³ thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường nhằm tạo môi trường sản xuất - kinh doanh và đầu tư thuận lợi như: tăng cường tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn; thực hiện các chế độ miễn, giảm, giãn thuế theo chủ trương chung. Chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp được triển khai thực hiện hiệu quả, đã giới thiệu và giải ngân trên 6.000 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi cho hơn 200 doanh nghiệp. Chương trình bình ổn thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực hiện hiệu quả, trên địa bàn quận có 166 điểm bán hàng bình ổn với lượng hàng hóa đa dạng, đảm bảo chất lượng đã góp phần điều tiết giá thị trường.

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt khoảng 5.627 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 6%, số thu hiện nay tăng hơn 25% so với năm 2010. Công tác thu thuế đảm bảo đúng luật, công bằng, tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu và gian lận thuế.

¹ Tương ứng với giá trị sản xuất của ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm là 12%.

² Tương ứng với giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tính theo giá so sánh năm 2010 tăng bình quân hàng năm là 6%.

³ Toàn quận có 9.608 đơn vị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, 18 Hợp tác xã và 16.894 hộ kinh doanh cá thể. Hoạt động kinh doanh tại 12 chợ, 04 trung tâm thương mại, 32 Phố chuyên doanh tiếp tục ổn định và phát triển; mạng lưới siêu thị và cửa hàng tiện ích tiếp tục phát triển.

Tổng chi ngân sách địa phương tăng bình quân 8%, đáp ứng tốt các yêu cầu chi thường xuyên, đúng nguyên tắc, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Câu hỏi 2 : Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X (2010 – 2015) công tác quản lý và phát triển đô thị đã đạt được những thành tựu nào?

Trả lời: *Quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, từng bước xây dựng Quận 5 văn minh và hiện đại :*

Quận đã tập trung triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 theo quy hoạch phân khu và nghiệm thu khối lượng công việc đã hoàn thành của đồ án “Định hướng chiến lược phát triển không gian đô thị Quận 5” nhằm hoàn chỉnh định hướng phát triển quy hoạch trong tương lai của quận. Đồng thời, hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại một số dự án trọng điểm; tổ chức thi tuyển ý tưởng thiết kế tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính quận; ý tưởng thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng Khu phức hợp - Trung tâm Văn hóa quận nhằm xây dựng các công trình có kiến trúc cảnh quan phong phú, mang phong cách hiện đại và có giá trị cao về quy hoạch đô thị, kinh tế, văn hóa xã hội, và tạo điểm nhấn trong đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000.

Việc phát triển nhà ở và chỉnh trang đô thị đã được cụ thể hóa thông qua Chương trình nhà ở và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2011 - 2015. Đã hoàn thành tốt công tác đền bù, giải tỏa, di dời, tái định cư cho hơn 539 hộ dân phục vụ cho các công trình của quận và thành phố; nhiều công trình nhà ở, trung tâm thương mại - dịch vụ, trụ sở cơ quan, trường học được cải tạo nâng cấp, xây dựng mới khang trang và đạt chuẩn; chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân tiếp tục tăng, đạt tỷ lệ 99,5% so với chỉ tiêu của thành phố; phần lớn các tuyến đường, hẻm và vỉa hè đã được cải tạo, nâng cấp và chống ngập nhằm đảm bảo giao thông được an toàn và thông suốt; một số tuyến đường đã được ngầm hóa lưới điện và dây thông tin.

Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến nay, đã xây dựng 50 khu phố được công nhận “Khu phố không rác”, đạt tỷ lệ 122,5% chỉ tiêu nghị quyết. Tình hình trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận ngày càng có chuyển biến; mảng xanh tại các trường học và công viên ngày càng tăng; việc thực hiện các chương trình “Giảm ô nhiễm môi trường”, “Giảm sử dụng túi ni-lông”, phân loại chất thải rắn tại nguồn... được triển khai ngày càng sâu rộng, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Câu hỏi 3 : Việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn quận trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X (2010 – 2015) như thế nào?

Trả lời: *Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; chăm lo, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội; các hoạt động giáo dục - đào tạo và y tế đạt được nhiều kết quả:*

Hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức với nhiều loại hình phong phú đa dạng, mang tính văn hóa truyền thống đặc trưng, hướng vào việc phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển đi

vào chiều sâu.⁴ Việc vận động Nhân dân, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đạt nhiều kết quả.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho cộng đồng, chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.⁵

Phong trào luyện tập thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 28,5%. Quan tâm đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu tạo nguồn hàng năm; tổ chức tốt các giải thể thao của quận và tham gia thi đấu các giải thành phố, quốc gia và quốc tế đạt nhiều thành tích.

Công tác giáo dục - đào tạo được chú trọng thực hiện đạt kết quả tốt, hàng năm, tỷ lệ học sinh tiểu học, trung học cơ sở được công nhận tốt nghiệp đạt 100%, trung học phổ thông đạt 92% trở lên. Tiếp tục giữ vững kết quả công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và phổ cập giáo dục Mầm non. Toàn quận có 11 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3⁶. Đã triển khai thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn quận đến năm 2020; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; thực hiện xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ việc dạy và học với kinh phí hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục và đào tạo, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, không để dịch bệnh hay ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra trên địa bàn. Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế dự phòng và mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán, điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân ngay từ tuyến cơ sở; 10/15 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Có 100% nhà thuốc tư nhân đạt chuẩn Nhà thuốc thực hành tốt. Chiến lược truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình được chú trọng bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú cho từng nhóm đối tượng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định, đạt 0,45%. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện góp phần giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, hiện còn 0,75% (so với năm 2010 là 1,5%).

Đảng bộ Quận chú trọng thực hiện các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, đến nay Quận 5 đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo có mức thu nhập từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống trước thời hạn 2 năm và hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo có mức thu nhập từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống trước thời hạn 1 năm. Các đối tượng chính sách xã hội được chăm lo với kinh phí hàng năm hơn 10 tỷ đồng, quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Vì người nghèo” trong 5 năm qua đã vận động đạt trên 17 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình diện chính sách, khó khăn. Bình quân mỗi năm, quận giới thiệu việc làm cho hơn 5.000 lượt người, đào tạo nghề trên 17.000 người, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra,

⁴ Toàn quận có 12/15 phường đăng ký xây dựng phường văn minh đô thị, có 6/15 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; trên 30.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 89/99 khu phố văn hóa; 267 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

⁵ Đã tiến hành kiểm tra 4.304 lượt cơ sở kinh doanh; xử phạt 1.393 trường hợp, số tiền phạt trên 2,8 tỷ đồng.

⁶ Trường Kim Đồng, Minh Đạo, Chính Nghĩa, Bàu Sen, Trần Bình Trọng đạt cấp độ 1; Trường Mầm non 8, Mầm non Họa Mi 1, 2, 3 đạt cấp độ 2; Trường Trần Khai Nguyên và Hùng Vương đạt cấp độ 3.

trong đó chất lượng dạy nghề được chú trọng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và nhu cầu đa dạng của người lao động học nghề, lập nghiệp. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Quận ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể quận, phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vận động người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm được tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả thông qua Chương trình mục tiêu 3 giảm. Trên địa bàn quận, không còn tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm.

Câu hỏi 4 : Công tác quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong nhiệm kỳ (2010 – 2015) đạt được những thành tựu nào?

Trả lời: *Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội :*

Công tác quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng toàn dân được thực hiện tốt; lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ thường xuyên được huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ đất nước, xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững mạnh. Công tác xây dựng lực lượng luôn đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự và đảm bảo chất lượng chính trị. Chính sách hậu phương quân đội được các ngành các cấp quan tâm chăm lo, thực hiện tốt.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và giữ vững. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp và kịp thời chỉ đạo đấu tranh với số đối tượng chính trị, trấn áp bọn tội phạm, tỷ lệ khám phá án đạt 70% trên tổng số án hình sự. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào khác được phát triển sâu rộng, ngày càng phát huy hiệu quả trong Nhân dân.

Hoạt động tư pháp từng bước được nâng cao, tổ chức bộ máy với chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện tốt các quy chế phối hợp. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng pháp luật.

Câu hỏi 5 : Công tác xây dựng Đảng trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X (2010 – 2015) có những chuyển biến gì ?

Trả lời:

Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị được chuẩn bị và tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ; sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Quận ủy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã đề ra chương trình, nội dung thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; định kỳ hàng quý tổ chức báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; hằng năm rà soát, đánh giá kết quả và bổ sung giải pháp phù hợp yêu cầu nhiệm vụ mới và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Quận ủy tăng cường lãnh đạo, chú trọng nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng; quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí bí thư, cấp ủy cơ sở trong việc triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng. Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, thường xuyên thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về tình hình kinh tế, xã hội; về tình hình biển, đảo...; quan tâm cải tiến nội dung, hình thức giao ban dư luận xã hội, thực hiện hiệu quả điều tra xã hội học, qua đó nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh góp phần định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Qua kết quả thực hiện, các cấp ủy đảng đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị; ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, tinh thần phục vụ người dân tốt hơn, ngày càng gần dân hơn, thông qua việc tăng cường đi cơ sở, tổ chức tiếp xúc đối thoại với các giới Nhân dân; quan tâm giải quyết những kiến nghị, yêu cầu chính đáng của Nhân dân, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; củng cố, đoàn kết nội bộ...

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Quận ủy và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, tập trung triển khai thực hiện với nhiều biện pháp và cách làm hiệu quả thiết thực theo 08 nội dung xuyên suốt gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI; nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được sinh hoạt, thảo luận thường xuyên trong chi bộ; từng cán bộ, đảng viên đều có chương trình thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cụ thể; các tổ chức đảng đề ra các công trình phục vụ Nhân dân hiệu quả tại cơ sở. Qua đó đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị góp phần giáo dục, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, các điển hình tập thể, cá nhân được biểu dương, nhân rộng.

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đã được Quận ủy tập trung thực hiện, tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đã sắp xếp kiện toàn tổ chức cơ sở đảng với 24 đảng bộ, 22 chi bộ cơ sở và 285 chi bộ trực thuộc đảng bộ; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, quan tâm tổ chức tập huấn bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ; thường xuyên chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; các cấp ủy đã thực hiện việc rà soát, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kết quả phân tích chất lượng ngày càng sát với thực tế, cơ sở đảng được công nhận trong sạch vững mạnh đạt trên 50% trở lên. Công tác đảng viên được quan tâm chỉ đạo, chất lượng đảng viên được nâng lên, hàng năm có trên 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Các cấp ủy đã tập trung thực hiện bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 798/700 đảng viên, vượt 14% chỉ tiêu nghị quyết. . .

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, đã triển khai quán triệt kịp thời các nghị quyết, quyết định, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, ban hành các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có liên quan. Hàng năm, đều có kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; số lượng, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao và ngày càng toàn diện hơn, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với yêu cầu thực tiễn và kết quả thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng các cấp, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, việc lãnh đạo điều hành của Quận ủy theo đúng quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu; phân công, phân cấp xử lý công việc, trách nhiệm, thẩm quyền của từng Ủy viên Ban Thường vụ. Duy trì chế độ giao ban, làm việc với các Ban Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy đảng...; chú trọng việc tăng cường đi cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch; nhân rộng các mô hình hay sáng tạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở và chỉ đạo giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Câu hỏi 6: Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính gắn với việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2010 – 2015 được thực hiện ra sao?

Trả lời:

Hoạt động của bộ máy chính quyền có những chuyển biến tích cực, tổ chức bộ máy được sắp xếp, củng cố phù hợp và hoạt động có hiệu quả, nâng cao vai trò chủ động trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội . Tiếp tục thực hiện việc thí điểm Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại 3 phường (phường 6, 8, 10). Thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao kỷ luật, kỷ cương tinh thần trách nhiệm, ý thức thái độ phục vụ Nhân dân.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh đạt được nhiều kết quả tích cực, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5 và Ủy ban nhân dân 15 phường đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về phong cách làm việc của cán bộ, công chức; giải quyết hồ sơ hành chính đúng thời gian, thủ tục quy định, giảm phiền hà cho Nhân dân.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục. Số lượng đơn thư giảm, tỷ lệ giải quyết đạt 85%.

Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; thực hiện kê khai tài sản đối với cán bộ theo quy định. Ý thức, hiệu quả tiết kiệm ngày càng được nâng cao, tình trạng lãng phí được hạn chế, tham nhũng được ngăn ngừa có hiệu quả. Trong 5 năm qua, không có trường hợp nào vi phạm về phòng chống tham nhũng.

Câu hỏi 7 : Tình hình thực hiện 08 chương trình, công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X (2010 – 2015)?

Trả lời:

* **Chương trình cải cách hành chính:** được quan tâm chỉ đạo sâu sát và đạt kết quả tốt trên các mặt như: thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; việc sắp xếp tổ chức, bộ máy được thực hiện đúng theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước ở địa phương; hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư nâng cấp; thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác cải cách hành chính.

* **Chương trình sắp xếp, cải tạo, nâng cấp các chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại:** được thực hiện theo đúng định hướng và tiến độ, trong đó tập trung vào đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất để tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh của thương nhân. Hoạt động kinh doanh tại 12 chợ, 04 trung tâm thương mại, 32 Phố chuyên doanh cùng mạng lưới gồm 10 siêu thị, 31 cửa hàng tiện ích, 166 điểm kinh doanh bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn luôn là nơi kinh doanh sôi động, tạo ra các kênh phân phối và mua sắm hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

* **Chương trình nhà ở và chỉnh trang đô thị:** Quận đã tập trung mọi nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị theo đúng hướng quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ và đáp ứng yêu cầu an sinh xã hội. Đến nay, nhiều công trình nhà ở, trung tâm thương mại – dịch vụ, trụ sở cơ quan, trường học đã được cải tạo nâng cấp, xây dựng mới khang trang và đạt chuẩn; chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân tiếp tục tăng, đạt tỷ lệ 99,5% so với chỉ tiêu của Thành phố; phần lớn các tuyến đường, hẻm và vỉa hè đã được cải tạo và nâng cấp; thực hiện xóa các điểm ngập, tập trung quy hoạch hệ thống thoát nước và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

* **Chương trình giảm nghèo tăng hộ khá:** được Quận triển khai thực hiện có hiệu quả, Quận 5 là quận đầu tiên của Thành phố được công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo có mức thu nhập từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống trước thời hạn 01 năm, tỷ lệ hộ cận nghèo của Quận hiện nay là thấp nhất so với các quận, huyện khác trên địa bàn Thành phố.

* **Chương trình xây dựng Quận “Văn minh – Sạch đẹp – An toàn”:** đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân và đạt được nhiều kết quả khả quan như: xây dựng

nhiều danh hiệu văn hóa thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hoàn thành và vượt chỉ tiêu về xây dựng mô hình “Khu phố không rác” với tổng số 50/40 khu phố đã được công nhận; có 29 tuyến đường đã được xây dựng “Tuyến đường văn minh”; mảng xanh tại các trường học và công viên ngày càng tăng; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

* **Đồ án “Định hướng chiến lược phát triển không gian đô thị Quận”**: Quận đã triển khai công tác lập Đồ án “Định hướng chiến lược phát triển không gian đô thị Quận 5” và trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố, Quận đã thành lập và tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu khối lượng công việc đã hoàn thành của đồ án “Định hướng chiến lược phát triển không gian đô thị Quận 5” và xem đây là nội dung thực hiện của đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 theo quy hoạch phân khu trên địa bàn.

* **Công trình xây dựng Khu phức hợp Trung tâm – Văn hóa Quận**: Quận đã chuyển Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố thẩm định và được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt nhiệm vụ thi tuyển quy hoạch tại Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2014. Hiện nay, Quận đã tổ chức thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp – Trung tâm Văn hóa Quận 5 theo Quyết định số 5649/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

* **Công trình xây dựng Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính Quận 5**: Công trình đã được Ủy ban nhân dân Quận 5 phê duyệt nhiệm vụ thi tuyển ý tưởng thiết kế tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc tại Quyết định số 4282/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014. Hiện nay, Quận đã tổ chức thi tuyển ý tưởng thiết kế tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính Quận 5 theo Quyết định số 5650/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Câu hỏi 8 : Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận trong 5 năm từ 2010 – 2015 đã được thực hiện như thế nào?

Trả lời: *Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:*

Quận ủy đã tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị quận; Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực; định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các giới Nhân dân, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước góp phần triển khai

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị.

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tập hợp kịp thời những ý kiến, đề xuất của Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết; phát huy vai trò giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”... **Liên đoàn Lao động** phát huy vai trò, nhiệm vụ trong công tác vận động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ chính trị, học vấn, tay nghề cho công nhân, viên chức, người lao động, từng bước xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn, đoàn viên trong các đơn vị, doanh nghiệp. **Đoàn Thanh niên** tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và pháp luật trong đoàn viên thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào hành động cách mạng cho đoàn viên thanh niên gắn với các chương trình công tác xã hội tình nguyện, góp phần giáo dục, phát huy sức trẻ và tạo môi trường để thanh niên rèn luyện bản thân, phục vụ lợi ích cộng đồng. **Hội Liên hiệp Phụ nữ** tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo phụ nữ và trẻ em; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đa dạng hóa các loại hình tập hợp phù hợp với từng đối tượng, nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng phong trào Hội ngày càng vững mạnh. **Hội Cựu chiến binh** phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", giáo dục, động viên hội viên cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt vai trò nòng cốt tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các phong trào, hoạt động của các địa phương, đơn vị, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. **Lực lượng cán bộ hưu trí, cựu tù chính trị, người cao tuổi** tiếp tục đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm của mình trong các phong trào, hoạt động tại cơ sở, gương mẫu tham gia các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. **Hội Chữ thập đỏ** thực hiện tốt công tác xã hội nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Hàng năm, tổ chức vận động hiến máu nhân đạo luôn vượt chỉ tiêu được giao. **Công tác dân tộc**, thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc, tạo điều kiện phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc; huy động và phát huy tốt các nguồn lực trong đồng bào các dân tộc nhất là đồng bào Hoa trong phát triển kinh tế, xã hội của quận. **Công tác tôn giáo**, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng dân gian chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tiếp tục vận động đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, tham gia tích cực vào các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương.

Câu hỏi 9: Những hạn chế chủ yếu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 là gì ?

Trả lời:

1. Doanh thu Thương mại - dịch vụ và giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, nhưng chất lượng chưa cao; chưa có giải pháp đột phá để đẩy mạnh phát triển

kinh tế của quận. Tình hình bán lẻ ở các Trung tâm thương mại và chợ truyền thống có lúc chậm lại do ảnh hưởng khó khăn của tình hình kinh tế chung.

2. Việc thực hiện một số dự án xây dựng nhà ở và các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội X còn chậm so với tiến độ đề ra; công tác bồi thường, giải tỏa còn nhiều vướng mắc; việc tổ chức chuẩn bị đầu tư và xây dựng công trình chưa đáp ứng yêu cầu...

3. Tình hình trật tự đô thị và vệ sinh môi trường còn nhiều phức tạp chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là những nơi tập trung đông người như bệnh viện, chợ, trường học... Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý của các đơn vị chức năng có lúc, có nơi chưa thực hiện đồng bộ, chưa mang lại hiệu quả cao.

4. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự có chiều hướng tăng so với nhiệm kỳ trước; tai nạn giao thông chưa đảm bảo tỷ lệ theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

5. Tổ chức của bộ máy chính quyền đã được kiện toàn sắp xếp nhưng vẫn chưa đảm bảo về số lượng, chất lượng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ khi thành phố đẩy mạnh phân công, phân cấp cho địa phương. Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở cơ quan, đơn vị, trang bị phương tiện làm việc, chuyển đổi, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin còn chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động.

6. Một số cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức chưa quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ công tác dân vận; hoạt động của các đoàn thể đôi lúc còn dàn trải dẫn đến quá tải đối với cơ sở; nội dung và phương thức tập hợp ở một số khu vực, đối tượng đặc thù có lúc còn lúng túng; công tác xây dựng lực lượng nòng cốt có lúc, có nơi chưa chú ý nhiều đến việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động...

Câu hỏi 10 : Đảng bộ Quận đã đề ra mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể trong 5 năm tới (2015 – 2020) như thế nào?

Trả lời:

Mục tiêu tổng quát: Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ; xây dựng và phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Quận ngày càng văn minh, hiện đại .

Nội dung các mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2020 là:

1. Giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, thương mại - dịch vụ, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững, gắn với Chương trình xây dựng nhà ở với việc chỉnh trang đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp.

3. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn hóa tiên bộ, văn minh, chú trọng phát triển toàn diện con người; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; phát triển thể dục, thể thao, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển ngành y tế, thực hiện mục tiêu chiến lược dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

4. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt việc cải cách, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp.

5. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, các đoàn thể, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Câu hỏi 11 : Các chỉ tiêu cụ thể phần đầu thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là gì ?

Trả lời:

1. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân 11% -13%.
2. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 4% - 6%.
3. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm theo kế hoạch.
4. Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2020 đạt 19,8m²/người.
5. Giữ vững danh hiệu các phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Đến cuối năm 2020, 100% các phường đăng ký xây dựng phường văn minh đô thị, có thêm 02 phường được công nhận đạt chuẩn phường văn minh đô thị, đăng ký xây dựng quận văn minh đô thị, có 29 tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị, 80 khu phố đạt chuẩn “Khu phố không rác”.
6. Giữ vững chất lượng giáo dục đào tạo và công tác phổ cập giáo dục; huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường. Xây dựng 5% trường học đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, 15% trường học đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 và 80% trường học đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1. Đến cuối năm 2020, đảm bảo đủ phòng học cho học sinh trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi).
7. Giới thiệu giải quyết việc làm 5.000 lượt lao động/năm, đào tạo nghề cho 17.000 lượt người/năm.
8. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới của Chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm. Phần đầu nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với đầu năm 2011.
9. Đến cuối năm 2020, 100% trạm y tế phường có đủ bác sĩ và đạt chuẩn quốc gia. Tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.
10. Kiểm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự 5%. Tỷ lệ phá án đạt từ 70% trở lên, trong đó tỷ lệ khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên.

11. Kết nạp 800 đảng viên mới, đảm bảo cơ cấu theo quy định.

12. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng Trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 50%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 99%.

Câu hỏi 12 : Các chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 ?

Trả lời:

1- Củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị của Quận và cơ sở.

2 - Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục cải tạo, nâng cấp chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại.


3 - Quản lý đô thị theo đúng quy hoạch, xây dựng Quận “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn”

4 - Đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo - tăng hộ khá theo tiêu chí mới của Thành phố.

**** Tiếp tục thực hiện 03 công trình mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đã đề ra:***

1- Đồ án chiến lược phát triển không gian đô thị quận.

2 - Công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa quận.

3 - Công trình xây dựng Trung tâm Hành chính quận. 

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 5